



ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายบุญชัย โชควัฒนา เกิดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ อายุ ๗๒ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางรัก สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท สหพัฒน์ปิบูล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เฟมไลน์ จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด กรรมการ บริษัท ชัยลดาดล จำกัด กรรมการ บริษัท โชคชัยปิบูล จำกัด กรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี จำกัด กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โชควัฒนา จำกัด

ผลงานด้านวิชาการ อาจารย์พิเศษ สอนหลักสูตร Marketing Management ให้กับนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยากรรับเชิญของมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ บริษัท SCG Chemicals จำกัด บริษัท ลิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิสัมมาชีพ กรุงเทพมหานคร งานเขียนบทความวิชาการ เรื่อง 3T+1 เคล็ดล้มความสำเร็จ ลงวารสาร MIS Journal ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๕๓ งานเขียนบทความคอลัมน์ Creative CEO ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ผลงานด้านสังคม โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา โครงการรณรงค์เลือกตั้งใสสะอาด การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวสาธารณรัฐเฮติ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมาโดยตลอด การร่วมสนับสนุนโครงการวันแม่แห่งชาติ จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์ โครงการ Thailand Best (ผลิตในไทย เพื่อคนไทย ช่วยไทย พึ่งพาตัวเอง) โครงการครอบครัวพระโพธิสัตว์ (เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เข้าถึงความรู้และกิจกรรมที่สุจริต รู้จักการเป็นผู้ให้) จัดโดยบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการแทนคุณแผ่นดิน กับหนังสือพิมพ์ The Nation กิจกรรมโลกสวยด้วยคนดี

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การให้ทุนนักศึกษาการให้ความร่วมมือการฝึกงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ และการเชื่อมโยงองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา

จากความสำเร็จทั้งด้านประกอบวิชาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป